



PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Thanh Liêm)

STT	Chức danh công chức cần tuyển	Chỉ tiêu tuyển dụng	Mô tả nhiệm vụ chức danh công chức	Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ	Ghi chú
1	Công chức Tư pháp - Hộ tịch (làm nhiệm vụ Hộ tịch)	03	Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.	Tốt nghiệp Đại học ngành Luật.	
2	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (làm nhiệm vụ Tài nguyên - Môi trường)	03	Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.	Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành sau: - Quản lý đất đai; - Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ.	
3	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (làm nhiệm vụ Nông nghiệp - Công thương nghiệp - Xây dựng - Giao thông)	03	Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.	Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành sau: - Quản lý đất đai; - Phát triển nông thôn; - Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ; - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.	



STT	Chức danh công chức cần tuyển	Chỉ tiêu tuyển dụng	Mô tả nhiệm vụ chức danh công chức	Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ	Ghi chú
4	Công chức Văn phòng - Thống kê	06	Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.	Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành sau: - Hành chính học; - Kế toán; - Kế toán doanh nghiệp; - Kinh tế; - Luật Kinh tế; - Quản lý nhà nước.	
	Công chức Văn hóa - Xã hội (làm nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội)	04	Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, gia đình, trẻ em theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.	Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành sau: - Bảo hiểm; - Kế toán; - Quản trị nhân lực.	
Tổng cộng		19			